

# CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI: THÀNH TỰU VÀ BẤT CẬP

Nguyễn Văn Thắng\*, Đoàn Thị Thu Hà\*\*

*Bài viết dựa trên kết quả điều tra khảo sát 460 thanh niên về chính sách việc làm đối vùng thu hồi đất tại bốn huyện thuộc thành phố Hà Nội là Đông Anh, Mê Linh, Thạch Thất và Chương Mỹ. Kết quả cho thấy, thanh niên các huyện bị thu hồi đất được chuyển đổi ngành nghề, chủ yếu là tìm việc làm trong khu vực công nghiệp, từ đó góp phần cải thiện thu nhập và đời sống. Tuy nhiên, chính sách việc làm cho thanh niên vùng có đất bị thu hồi còn nhiều bất cập, nhất là khả năng tiếp cận vốn để chuyển đổi nghề nghiệp, tìm được việc làm thích hợp, tiếp cận đất đai để tự tạo việc làm, khó khả năng cạnh tranh để tiêu thụ sản phẩm cũng như thiếu kiến thức để mở mang các ngành nghề mới.*

**Từ khóa:** Chính sách việc làm; Thanh niên, Vùng bị thu hồi đất

## 1. Đặt vấn đề

Những năm gần đây, nhu cầu thu hồi đất để xây dựng các KCN, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình công cộng khác trên địa bàn Hà Nội là rất lớn. Riêng về phát triển các KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đến năm 2015, Hà Nội thành lập 17 KCN với tổng diện tích là 4.817 ha.

Cho đến năm 2010, trên địa bàn Thành Phố Hà Nội đã có 8 khu công nghiệp đang hoạt động, đó là KCN Bắc Thăng Long, KCN Nội Bài, KCN Sài Đồng B, KCN Đà Tư, KCN Nam Thăng Long, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, KCN Phú Nghĩa và KCN Quang Minh 1 với tổng diện tích là 1236 ha. Đồng thời, 9 KCN khác đang triển khai xây dựng gồm: KCN Bắc Thường Tín, KCN Phụng Hiệp, KCN Quang Minh II, KCN sạch Sóc Sơn, KCN Nam Phú Cát, Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội, Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, KCN Đông Anh và KCN Kim Hoa (phần diện tích thuộc huyện Mê Linh) với tổng diện tích là 3581 ha. Hiện nay, các KCN này đang trong giai đoạn lập quy hoạch, hoàn chỉnh hồ sơ thu hồi đất và xây dựng cơ sở hạ tầng. Như vậy, nhu cầu thu hồi đất để xây dựng các KCN trên địa bàn Hà Nội là rất lớn, tổng diện tích phát triển KCN chiếm khoảng 1,5% diện

tích đất tự nhiên của Thành phố.

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2009, Thành phố đã ra quyết định thu hồi đất của 3765 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 19 516.3 ha. Tính trung bình mỗi năm Hà Nội thu hồi gần 1000 ha đất, trong đó khoảng 80% là đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất thu hồi đất theo Quyết định thu hồi của Hà Nội là lớn như vậy, nhưng mức độ hoàn thành diện tích đất thu hồi đúng hạn của các dự án trên địa bàn TP bình quân 9 năm (2001-2009) đạt thấp (39,9%) (Trần Đông Dục, 2012).

Theo số liệu thống kê trên địa bàn Hà Nội, năm 2010 Hà Nội có 880.000 lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp là 172.837 ha, diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là 26.470 ha, số người mất việc làm khi bị thu hồi đất là 9872 người. Đến năm 2011 và 2012, do nền kinh tế khó khăn, diện tích đất nông nghiệp thu hồi để phục vụ mục đích CNH, HĐH tuy giảm, song số người trong khu vực nông nghiệp mất việc làm khi bị thu hồi đất vẫn khá cao, năm 2011 là 4886 và năm 2012 là 4009 người nông nghiệp mất việc làm do bị thu hồi đất (Cục Thống kê thành phố Hà Nội, 2012).

Khi đất nông nghiệp bị thu hẹp thì mỗi hộ thường chỉ còn từ 1 đến 2 lao động làm nghề nông, trồng cây trên diện tích đất còn lại hoặc chăn nuôi theo qui

mô nhỏ. Một số hộ thuê đất của các hộ khác trong thôn, xã hoặc các thôn, xã lân cận để làm nông nghiệp. Một phần lớn lao động ở các hộ phải tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực khác. Lao động làm thuê dưới nhiều hình thức như làm thuê trong nông nghiệp, làm việc gia đình, phụ hồ, làm thuê trong các xưởng, bán hàng thuê... là công việc rất nhiều thanh niên nông thôn mất đất thực hiện. Các loại hình dịch vụ khác như buôn bán nhỏ, bán hàng rong, làm nghề phụ như chế biến nông sản, nghề may, nghề mộc, nghề nề, các dịch vụ cho công nhân các nhà máy công nghiệp cũng phát triển trong các xã điều tra. Nhìn chung, những nông dân sau khi bị thu hồi đất làm bất cứ thứ việc gì có thu nhập để đảm bảo cuộc sống (Báo Tuổi trẻ Online, 2011).

Tình trạng không có việc làm khiến những nông dân nói chung, thanh niên nông thôn có đất bị thu hồi nói riêng gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro. Xuất phát từ đó, chính sách tạo việc làm cho người có đất bị thu hồi nói chung, thanh niên nói riêng là vấn đề cấp bách. Bài viết này khái quát về chính sách việc làm cho thanh niên trên địa bàn bốn huyện thuộc thành phố Hà Nội, chỉ ra những tác động tích cực và bất cập về chính sách việc làm nói chung, việc làm cho đối tượng thanh niên nói riêng.

## 2. Thực trạng chính sách tạo việc làm cho thanh niên nông thôn vùng có đất bị thu hồi đất ở Hà Nội

**2.1. Triển khai các chính sách đối với thanh niên vùng có đất bị thu hồi.** Nhằm hỗ trợ chuyển đổi nghề cho thanh niên nông thôn khi thực hiện thu hồi đất nông nghiệp, chính quyền trung ương và chính quyền thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên. Có thể nêu khái quát một số chính sách đã ban hành như sau:

*Thứ nhất, chính sách đào tạo nghề và chuyển đổi nghề nghiệp.* Để hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho thanh niên, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách như Quyết định 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, trong đó có quy định các chính sách đối với người học nghề trong diện thu

hồi đất nông nghiệp; Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 22 cũng đề cập đến chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề.

Trên cơ sở các văn bản chính sách của Trung ương, UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng các chính sách đào tạo nghề và chuyển đổi nghề nghiệp cho phù hợp với thực tế của địa phương. Đáng chú ý là các văn bản chính sách như *Chương trình giải quyết việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2010; Chương trình giải quyết việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015; Chương trình giải quyết việc làm TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015*, tập trung vào hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó lực lượng chủ yếu là thanh niên.

*Thứ hai, Chính sách đất đai để đảm bảo việc làm* Trong những năm qua, trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thủ đô đã được Chính phủ phê duyệt, chính quyền thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành và các quận, huyện lập quy hoạch chi tiết để triển khai các dự án trên địa bàn Thành phố. Công bố quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới với gần 200 đồ án, quy mô khoảng 3000 ha đất; quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tập trung với 2100 ha, các cụm công nghiệp vừa và nhỏ với 280 ha; quy hoạch chi tiết phục vụ nhiệm vụ cấp bách; quy hoạch các khu đầu giá quyền sử dụng đất tại các quận, huyện. Việc chuyển đất đai nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như trên đòi hỏi phải có chính sách *chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người lao động khi thu hồi đất*. Trên cơ sở các quy định của Chính phủ, Thành phố đã có các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ người lao động nói chung, thanh niên nói riêng có đất bị thu hồi.

*Thứ ba, chính sách tín dụng ưu đãi để giải quyết việc làm cho thanh niên.* Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với học sinh sinh viên, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Thành phố Hà Nội đã thực hiện các giải pháp tạo việc làm thông qua Quỹ cho vay giải quyết việc làm và Quỹ khuyến nông.

Quyết định 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà

**Bảng 1: Việc làm cho thanh niên trước và sau khi bị thu hồi đất trên địa bàn điều tra**

Đơn vị: người;%

	Việc làm của thanh niên trước khi bị thu hồi đất		Việc làm của thanh niên sau khi bị thu hồi đất	
	Số thực tế	Tỷ lệ	Số thực tế	Tỷ lệ
Nông nghiệp	162	48.8%	92	29.5%
Công nghiệp	34	10.2%	83	26.6%
Lao động thủ công	2	0.6%	7	2.2%
Dịch vụ kinh doanh	13	3.9%	15	4.8%
Tự do	2	0.6%	22	7.1%
HS SV	116	34.9%	83	27.0%
Công chức, viên chức	3	0.9%	5	1.6%
Thất nghiệp		0.0%	4	1.2%
<b>Tổng</b>	<b>332</b>	<b>100.0%</b>	<b>312</b>	<b>100.0%</b>

*Nguyễn Văn Thắng, 2012*

Nội.

Quỹ khuyến nông TP. Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tín dụng, do UBND TP Hà Nội quyết định thành lập ngày 27/12/2002. Ra đời với mục đích hoạt động không lợi nhuận, Quỹ hỗ trợ cho các hộ nông dân, chủ trang trại vay vốn để mở rộng và phát triển các mô hình khuyến nông, nông nghiệp tiên tiến đã được chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả. Trong 10 năm (2002-2012), Quỹ đã hỗ trợ cho các hộ nông

dân, chủ trang trại nguồn vốn quan trọng để đầu tư, phát triển SX nông nghiệp; đồng thời quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, có hiệu quả, phù hợp nguyện vọng của người dân.

Với mục tiêu đưa tín dụng ưu đãi đến với người vay đúng đối tượng, hướng dẫn người vay tiếp cận và sử dụng vốn vay có hiệu quả, ngay từ khi Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập, Chính quyền Thành phố phối hợp với các tổ chức Đoàn Thanh niên đã ký chương trình nhận ủy thác cho vay, ký

**Bảng 2: Tình hình thu nhập của hộ gia đình trước và sau bị thu hồi đất**

	Trước khi bị thu hồi			Sau khi bị thu hồi		
	Tổng Số hộ có thông tin	Tổng số tiền (triệu đồng/ tháng)	Bình quân 1 hộ (triệu đồng / tháng)	Tổng số hộ có thông tin	Tổng số tiền (triệu đồng)	Bình quân 1 hộ (triệu đồng/tháng)
1. Thu từ tiền lương, tiền công	297	6.091,96	20,5	285	6.674,43	23,4
2. Thu từ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản (đã trừ chi phí SX và thuế SX)	139	1.924,8	13,8	212	2.336,1	11,0
3. Thu từ SX ngành nghề phi nông lâm nghiệp thủy sản (đã trừ chi phí SX và thuế SX)	48	681	14,2	58	958,5	16,5
4. Thu khác được tính vào thu nhập (không tính tiền tiết kiệm, bán tài sản, vay thuần túy, thu nợ và các khoản chuyển nhượng vốn nhận được)	101	1.201,9	11,9	60	617	10,3
Bình quân thu nhập theo hộ			60,4			61,2
Bình quân thu nhập theo khâu			12,85			13,02

*Nguyễn Văn Thắng, 2012*

hợp đồng ủy thác cho vay đối với các đối tượng thanh niên trong diện thu hồi đất. Trên thực tế, nhiều gia đình thanh niên trong diện thu hồi đất (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ) đã được vay vốn ưu đãi để SXKD, cải thiện đời sống, học tập và tạo việc làm. Nguồn vốn ưu đãi được vay thực sự đã trở thành động lực thúc đẩy thanh niên thực hiện tốt hoạt động học tập, tạo việc làm, giúp thanh niên nông thôn trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

*Thứ tư, các chính sách khác.* Ngoài các chính sách nêu trên, Nhà nước còn có nhiều chính sách việc làm cho thanh niên vùng thu hồi đất, như chính sách phát triển DN và làng nghề nông thôn, chính sách phát triển các làng thanh niên lập nghiệp, chính sách xuất khẩu lao động.

**2.2. Một số kết quả về chính sách việc làm đối với thanh niên có đất bị thu hồi**

*Thứ nhất, chính sách việc làm đã tạo cơ hội cho thanh niên chuyển đổi nghề nghiệp.* Điều tra 420 thanh niên về tình trạng việc làm hiện tại của họ sau khi bị chính quyền địa phương thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội cho thấy, trước khi bị

thu hồi đất, khoảng 49% thanh niên làm nông nghiệp, số thanh niên tham gia các hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chỉ chiếm 10% tổng số lao động được điều tra và trong tổng số lao động được điều tra thì ai cũng có việc làm trước khi bị thu hồi đất.

Sau khi chính quyền địa phương tiến hành thu hồi đất, thì tỷ lệ lao động tham gia hoạt động nông nghiệp giảm xuống còn gần 30%. Trong khi đó, số thanh niên tham gia vào các hoạt động của ngành công nghiệp lại tăng lên, chiếm gần 1/3 tổng số lao động thanh niên được điều tra. Đồng thời, việc thu hồi đất còn làm gia tăng tỷ lệ thanh niên làm các nghề tự do và làm xuất hiện tình trạng thất nghiệp trong khu vực nông thôn các vùng được điều tra, dù tỷ lệ này không cao, chỉ là 1,2% (Xem bảng 1).

*Thứ hai, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt của các gia đình nông dân ở các vùng bị thu hồi đất.* Về thu nhập, tổng hợp số liệu điều tra khảo sát cho thấy, thu nhập bình quân từ tiền công, tiền lương và hoạt động ngành nghề phi nông nghiệp của các gia đình nông dân tăng lên, còn

**Bảng 3: Các phương tiện sinh sống của hộ gia đình**

	Trước khi thu hồi đất				Sau khi thu hồi đất			
	Tổng số hộ có thông tin	Số lượng hộ có	Giá trị		Tổng số hộ có thông tin	Số lượng hộ có thông tin	Giá trị	
			Tổng số	Giá trị bình quân hộ (triệu đồng)			Tổng số	Giá trị bình quân hộ (triệu đồng)
1.Nhà tranh (m <sup>2</sup> - tr.đồng)	21	21	1798	85.6	13	13	1543	118.7
2.Nhà ngói 1 tầng (m <sup>2</sup> - tr.đồng)	130	130	8942	68.8	78	78	5570	71.4
3.Nhà xây mái bằng (m <sup>2</sup> -tr.đồng)	137	137	10404	75.9	116	116	9339	80.5
4.Nhà ở cao tầng (m <sup>2</sup> - tr.đồng)	52	52	7614	146.4	110	110	13220	120.2
5. Xe đạp (cái- tr.đồng)	312	312	524	1.7	243	243	408	1.7
6. Xe máy (cái- tr.đồng)	368	368	496	1.3	355	355	588	1.7
7.Tivi (cái- tr.đồng)	376	376	403	1.1	312	312	375	1.2
8Tủ lạnh (cái- tr.đồng)	188	188	187	1.0	227	227	228	1.0
9.Máy giặt cái- tr.đồng	101	101	72	0.7	109	109	94	0.9
10. Máy điều hòa (cái- tr.đồng)	85	85	88	1.0	88	88	111	1.3
11.Quạt điện (cái- tr.đồng)	330	330	917	2.8	259	259	823	3.2
12. Đầu Video (cái- tr.đồng)	176	176	177	1.0	150	150	160	1.1
13. Đài, radio (cái- tr.đồng)	83	83	70	0.8	84	84	71	0.8
14. Máy tính (cái- tr.đồng)	110	110	51	0.5	29	29	32	1.1
15.Xe ô tô 4 chỗ (cái-tr.đồng)	36	36	15	0.4	8	8	7	0.9
16. Máy điện thoại bàn (cái- tr.đồng)	171	171	176	1.0	38	38	37	1.0
17.Máy điện thoại di động (cái-tr.đồng)	254	195	487	2.5	118	118	261	2.2

Nguyễn Văn Thắng, 2012

**Bảng 4. Đánh giá chung về chính sách việc làm cho thanh niên tại các vùng thu hồi đất\***

	<b>Đông Anh</b>	<b>Mê Linh</b>	<b>Thạch Thất</b>	<b>Chương Mỹ</b>	<b>Trung bình</b>
1. Chính sách thu hút thanh niên vào làm việc tại các KCN	3.09	3.26	3.41	4.25	3.28
2. Chính sách tạo việc làm trong công nghiệp	2.90	2.93	3.06	4.10	3.00
3. Chính sách đào tạo nghề và hướng nghiệp cho thanh niên	2.99	2.77	2.91	4.16	2.96
4. Chính sách tín dụng cho thanh niên vay vốn sản xuất	2.99	2.61	3.05	4.11	2.96
5. Chính sách đầu tư CSHT của Nhà nước	2.77	3.00	2.88	4.35	2.95
5. Chính sách đất đai sản xuất	2.97	2.68	2.98	3.60	2.91
6. Chính sách hỗ trợ thanh niên tự tạo việc làm	2.88	2.72	2.75	4.25	2.88
7. Chính sách phát triển DN và làng nghề	2.85	2.73	2.67	3.95	2.84
8. Chính sách tạo việc làm trong lĩnh vực dịch vụ	2.78	2.70	2.87	3.81	2.82
9. Chính sách xuất khẩu lao động	2.72	2.66	2.84	4.10	2.80
10. Chính sách tạo việc làm trong nông nghiệp	2.37	2.49	2.84	3.84	2.58
<i>Nguyễn Văn Thắng, 2012. *Cho điểm từ 1 đến 5, trong đó 5 là tốt nhất</i>					

thu nhập từ SX ngành nghề nông nghiệp và thu khác có giảm xuống, nhưng tính chung, thu nhập bình quân của các hộ là tăng lên từ 60,4 triệu đồng lên 61,2 triệu đồng. Nếu tính bình quân mỗi hộ gia đình là 4,7 người (theo mẫu điều tra) thì thu nhập bình quân đầu người/tháng trước khi thu hồi đất là 12.850 ngàn đồng, và sau khi thu hồi đất là 13.020 ngàn đồng, tăng lên là 170 ngàn đồng/người/tháng (Xem bảng 2).

Đồng thời, chi tiêu bình quân hộ năm 2010 đạt mức 42,6 triệu đồng, hay bình quân 760 ngàn đồng/khẩu /1 tháng (Nguyễn Văn Thắng, 2012). Với mức thu nhập và chi tiêu như thế, các hộ gia đình thanh niên nhìn chung có thể có tích lũy hàng năm. Điều này phần nào nói lên chính sách việc làm đã tác động thu nhập chi tiêu và đời sống của thanh niên và gia đình họ.

*Thứ ba, cải thiện một bước điều kiện sinh sống của các hộ gia đình.* Cùng với tăng thu nhập, các phương tiện sống của hộ gia đình cũng được cải thiện. giá trị các phương tiện sinh hoạt hầu hết bằng mức cũ hoặc tăng lên. Bảng 3 so sánh sự biến đổi một số phương tiện sinh hoạt chủ yếu của các hộ gia đình trước và sau khi bị thu hồi đất.

Về phương tiện đi lại, trước khi thu hồi đất bình quân mỗi gia đình trong mẫu điều tra có 1,7 chiếc xe đạp, 1,3 chiếc xe máy trong khi sau khi thu hồi đất,

số lượng xe đạp của mỗi hộ gia đình vẫn giữ nguyên và số lượng xe máy bình quân tăng lên 1,7 cái.

Đối với tiện nghi sinh hoạt trong gia đình, mỗi hộ gia đình trong mẫu điều tra có 1,1 chiếc tivi, 1 chiếc tủ lạnh 0,7 chiếc máy giặt trước khi bị thu hồi đất. Tuy nhiên, sau khi bị thu hồi đất, bình quân số tivi mỗi hộ gia đình có tăng lên 1,2 chiếc, 0,9 chiếc máy giặt.

Ngoài ra, bình quân số điện thoại bàn trước và sau khi bị thu hồi đất của mỗi hộ gia đình vẫn giữ nguyên là 1 chiếc, trong khi số điện thoại di động đã giảm xuống từ 2,5 xuống còn 2,2 chiếc.

Từ đó, chính sách tạo việc làm cho thanh niên vùng có đất bị thu hồi để phát triển KCN đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội ở khu vực nông thôn.

### **3. Những bất cập của chính sách việc làm cho thanh niên vùng thu hồi đất ở Hà Nội**

Bên cạnh những tác động như trên, chính sách việc làm cho thanh niên vùng có đất bị thu hồi ở Hà Nội còn nhiều bất cập. Ý kiến của thanh niên tại bảng 4 cho thấy, mặc dù ở mỗi huyện có đánh giá khác nhau chút ít, nhưng nhìn chung các chính sách mà Hà Nội đã thực hiện hầu như dưới mức trung bình, đặc biệt lưu ý là chính sách tạo việc làm trong nông nghiệp cho thanh niên là có tác động kém nhất, chính sách thu hút thanh niên vào khu công

nghiep và tạo việc làm trong công nghiệp có tác động tốt hơn chút ít những vẫn chỉ là ở mức trung bình.

Tình trạng chung hiện nay của vùng có đất bị thu hồi cho thấy, người lao động gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp. Ý kiến của 400 thanh niên từ cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy, có 58,7% người được hỏi cho rằng họ khó vay vốn và 56,8% người được hỏi không tìm được việc làm thích hợp sau khi bị thu hồi đất. Trong khi đó, có tới

50% ý kiến cho rằng, người lao động bị thu hồi đất gặp khó khăn trong việc tiếp cận được đất đai để mở doanh nghiệp. Ngoài ra, trên 43% số người được hỏi đánh giá rằng các sản phẩm của người lao động ở khu vực bị thu hồi đất không có khả năng cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, và gần 43% cho là họ không đủ kiến thức để tham gia vào ngành nghề mới. Đây là những vấn đề mà chính quyền Thành phố cần chú ý giải quyết trong những năm tới (Nguyễn Văn Thắng, 2012). □

#### **Tài liệu tham khảo:**

- Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
- Cục Thống kê Hà Nội, 2012.
- Trần Đông Dục (2012), *Đánh giá và giải pháp cải thiện tình hình giải phóng mặt bằng ở thành phố Hà Nội*, Luận án TS trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Thủ tướng Chính Phủ (2007), Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
- Thủ tướng Chính Phủ (2009), Quyết định số 1956/2009/TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 phê duyệt Đề án ‘*Đạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020*’.
- Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định 52/2012/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.
- Nguyễn Văn Thắng (2012), Tổng hợp số liệu điều tra khảo sát của luận án tiến sỹ: *Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất (nghiên cứu tại Hà Nội)*. Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
- Báo Tuổi trẻ Online (6/8/2011), Phỏng vấn bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng LĐTĐBXH.

#### **Employment policy for youths in rural area whose land is revoked in Hanoi: Achievements and shortcomings**

##### *Abstract:*

*This paper is based on the employment policy survey of 460 youths in the area whose land is revoked in 4 districts including Dong Anh, Me Linh, Thach That and Chuong My. The survey results indicates that the youths in the area find employment mainly in the industrial park, thereby improving their income and living conditions. However, employment policy for the youths in the areas is still insufficient, especially the capital access ability of the youths for career change.*

---

#### **Thông tin tác giả:**

**Nguyễn Văn Thắng**, thạc sĩ, NCS

- Nơi công tác: Thành đoàn Hà Nội

**\*\*Đoàn Thị Thu Hà**, Phó giáo sư, tiến sĩ

- Nơi công tác: Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Email: [thuhadoan5yk@yahoo.com.vn](mailto:thuhadoan5yk@yahoo.com.vn)